

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช



พระรัตนตรัย
พระศรีรัตนวงศาภิรมย์

ปีที่ 40 ฉบับที่ 65 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

สนส. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หวังให้บริการสู่ความเป็นเลิศ



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดการอบรมเรื่อง พัฒนาการให้การบริการที่ดี “ไหว้ต้อนรับ ยิ้มทักทาย คลายปัญหา กลับขอบคุณ” ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ในวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงการ จัดอบรมในครั้งนี้ว่าเดิมตั้งใจที่จะจัดการอบรมในครั้งนี้ให้แก่บุคลากรใน สำนักส่งเสริมวิชาการโดยเฉพาะ แต่เนื่องจากโครงการจัดการความรู้มีประโยชน์ที่จะให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย จึงได้เรียนเชิญบุคลากรผ่านผู้บริหารแต่ละหน่วยงานให้จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้หน่วยงานให้บริการทุกส่วนงานได้มีแนวทางในการให้ บริการที่เป็นเลิศในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริหารจาก ส่วนงานต่างๆ จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับการอบรมเกือบทุกหน่วย จำนวน 50 คน จึงขอพระคุณทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องที่จัดการอบรมในครั้งนี้ ส่วนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ดร.ไกรเดช ไกรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช กิจกรรมจะเริ่มเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม



ขอร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 “สังคม มนุษย์เกมส์” ในวันที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 07.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกกรอบสาม
ประจำปีการศึกษา 2553



ทางเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554 ชุดเบิกงบประมาณแผ่นดิน ส่งถึงงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2554 ชุดเบิกงบประมาณเงินรายได้ ส่งถึงงานการเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2554



เชิญเข้าชม “มหาชั恙สารออนไลน์” หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
www.nstru.ac.th เต็มหน้าสี่สี ได้แล้ววันนี้



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วันขึ้น 4 ค่ำ ปีเถาะ ผ่านไปแล้วกับงานประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม สามวันเต็ม ๆ กับการประเมินในครั้งนี่ ขณะบ่นต้นฉบับพักเที่ยงผลการประเมินยังไม่ออกมา แต่ขอให้ผ่านยอดผ่านเยี่ยมทุกองค์ประกอบอย่างที่ไม่เลียบเขาอวยพรมานะคะ



ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างसान

ศึกคักกันเป็นพิเศษในช่วงนี้กับการเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2554 “สังคมนุษย์เกมส์” ที่จะขึ้นในวันที่ 3 กันยายนนี้ ลีดเดอร์แต่ละคณะกำลังชุ่มซุ่มกันเต็มที่ ต่างมีไม้เด็ดไม้ตายมาโชว์กันสุดเหวี่ยง คณะไหนจะเป็นแชมป์เสาร์นี้รู้กัน ส่วนที่มงานของ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างसान ผู้เลื่องชื่อในฝีมือการแสดงเต็มที่กับงานนี้เช่นกัน เจ้านี้เขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังอยู่แล้วอย่าลืมไปร่วมชมร่วมให้กำลังใจกัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

หลังจากได้ลงมือตกแต่งสำนักงานใหม่เสร็จเรียบร้อย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็ได้ประเดิมต้อนรับผู้มาเยือนจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็น ทริปแรก งานนี้ท่านประธานสภา รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส ซึ่งเพิ่งเป็นปลื้มกับการฉลองปริญญาามหาบัณฑิต (อีกใบ) ไปหมาด ๆ เมื่อวานนี้ก็เป็นปลื้มอีกรอบที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อน ๆ ในวงการเดียวกัน



รศ. วิจิต สุวรรณโนภาส



ดร.ไกรเดช ไกรสกุล

ก่อนจะไปดูงาน ณ ดินแดนกิมจิ สำนักส่งเสริมวิชาการ ขอมอบโอกาสดี ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกท่าน ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาการให้บริการที่ดีในหัวข้อ “ไหว้ต้อนรับ ยิ้มทักทาย คลายปัญหา กลับขอบคุณ” เพื่อให้งานบริการสู่ความเป็นเลิศ ส่วนวิทยากรใช้คนอื่น คนไกล ดร.ไกรเดช ไกรสกุล แห่งคณะครุศาสตร์นี่เอง ซึ่งเป็นวิทยากรอารมณ์ดี ยิงมุขให้ฮากันได้ตลอดไม่มีเบื่อ ฉะนั้นวันศุกร์ที่ 2

กันยายนนี้หน่วยงานที่ให้บริการต่าง ๆ อาจจะไม่มียุติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะงานสื่อสารสัมพันธ์สนใจเข้าร่วมกันยกทีม จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ภาพการอบรม พัฒนาการให้บริการที่ดีในหัวข้อ

“ไหว้ต้อนรับ ยิ้มทักทาย คลายปัญหา กลับขอบคุณ” เพื่อให้งานบริการสู่ความเป็นเลิศ

ย้ำกันอีกครั้งในระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายนนี้ คณะวิทยาการจัดการ ยกทีมไปประชุมปฏิบัติการบริหารแผนความเสี่ยง และการจัดการความรู้ความเข้าใจในการให้บริการประจำปี 2554 ณ ก้าวไม้คอนสท์ อำเภอคอนสท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะขอให้ท่านมาติดต่อหลังวันที่ 2 กันยายนนะคะ



อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ส่วนสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายนนี้ ท่านที่ต้องการประสานงานรีบดำเนินการด่วนค่ะ ทั้งสองหน่วยงาน ฝากขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินवल
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจาก ว.วชิรเมธี “บิล เกตต์ เรียนไม่จบแต่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นคนใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญญาไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้” สวัสดิ์ค่ะ

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัดหรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com